



งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

# คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม พร้อมรับบัณฑิตรุ่นแรก ปี 2540

โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว สามารถเปิดรับนิสิตรุ่นแรกได้ทัน ปี 2540 แน่นนอน เพื่อเป็นการต้อนรับคณะใหม่ล่าสุด  มีต่อหน้า 11

## พยาบาลศาสตร์

ภาพลักษณ์เดิมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อครั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้นคือ ภาพของสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตสายงาน ด้านการศึกษาเป็นหลักแม้จะมีคณะอื่นๆอยู่บ้างก็ตาม แต่เมื่อสถาบันแห่งนี้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อปี พ.ศ. 2537 ทิศทางและเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตก็เปลี่ยนไป

ภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า “พัฒนาฐานเดิมให้เข้มแข็ง ขยายสาขาวิชาใหม่ฯ” เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม” ซึ่งเปรียบเสมือนทิศทางในการบริหารงานของ รศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์ อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ การพัฒนาคณะวิชาเดิมที่มีอยู่แล้วให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ได้ศึกษาสู่ทางและความพร้อมที่จะขยายสาขาวิชาใหม่ฯ ให้เกิดขึ้น เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเล็กๆ นี้ไปสู่มหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบในอนาคต ดังนั้นในแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 8 มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดเป้าหมายว่าจะต้องเปิดคณะใหม่ขึ้นอีก 6 คณะ คือคณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมกันนั้นก็ได้นำโครงการจัดตั้งคณะที่มีความพร้อมและเป็นไปได้มากที่สุดคือคณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2539 ที่ผ่านมา ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ได้มีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งคณะและหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นคณะแรก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศ ขณะเดียวกันก็มีปัญหาขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชากรมากด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านพยาบาลจากการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อปี พ.ศ. 2533 พบว่าจำนวนพยาบาลต่อประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราส่วน 1 : 3.653 ในขณะที่ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้มีอัตราส่วน 1 : 1.269 - 1 : 1.775 ดังนั้นการผลิตพยาบาลเพื่อให้ อัตราส่วนของพยาบาลต่อประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องช่วยกันผลิตพยาบาลให้เพิ่มจากปัจจุบันถึง 10 เท่าและเมื่อมองสำรวจสถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผลิตบัณฑิตพยาบาล พบว่ามีเพียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพียงแห่งเดียวเท่านั้น เมื่อเป็นเช่นนี้จะเห็นว่า ความจำเป็นในการผลิตพยาบาลของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยิ่งทวีสูงมาก

ด้วยตระหนักในปัญหาความขาดแคลนดังกล่าวมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้เริ่มต้นโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลและร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตขึ้นโดยด่วน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทาลัยขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว มี ผศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ อธิการบดีคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทาลัยขอนแก่นเป็นประธาน และมีกรรมการซึ่งเป็นอาจารย์ทั้งจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกจำนวนหนึ่ง การเตรียมการได้ดำเนินไปตามขั้นตอนที่ทบวงมหาวิทยาลัยกำหนดจนเสร็จสิ้นและสามารถนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยได้ ขั้นตอนต่อจากนี้คือเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัยและสภากาพยาบาลเพื่อรับรองวิทยฐานะ

สิ่งหนึ่งที่คณะกรรมการชุดนี้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก คือคำถามที่นิสิตพยาบาลของ มมส. ที่จบหลักสูตรนี้แล้วควรจะมีรูปร่างหน้าตา หรือ คุณลักษณะอย่างไรบ้าง เพื่อให้เป็นที่ต้องการของหน่วยงานต่างๆ ที่จะรับนิสิตเข้าทำงาน เพื่อให้ทราบคำตอบนี้คณะกรรมการดำเนินการจึงตกลงร่วมกันจัดทำโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความต้องการของผู้ใช้ผลิต” ขึ้น โดยมีหัวหน้าโครงการวิจัย คือ ผศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ และมีผู้ร่วมวิจัยคือ ผศ.เจียมจิต แสงสุวรรณ รศ.วัลย์พร นันทสุภวัฒน์ ผศ.สุวรรณา บุญยะสิทธิ์พร และ อาจารย์ดร.กนิษฐา นันทบุตร การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการทราบว่า หากมหาวิทยาลัยมหาสารคามผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลจบออกมาแล้ว หน่วยงานที่รับบัณฑิตเข้าทำงานมีความต้องการบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะอย่างไร โดยได้ทำการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่ใช้ผลิตบัณฑิตพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ผลการวิจัยพบว่า โรงพยาบาลของ รัฐและเอกชนตลอดจนวิทยาลัยพยาบาลต้องการพยาบาลที่มีคุณลักษณะสามประการคือ มีความรู้ เฉพาะสาขาวิชาทางด้านพยาบาล มีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาล มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และมีความสามารถในการสื่อสาร โดยเฉพาะในด้าน การใช้ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ประธานกรรมการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร มมส.ยังได้เปิดเผยเพิ่มเติมถึงโครงการใหม่ฯ ในอนาคตของคณะที่จะดำเนินการไปพร้อมๆ กับการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้เตรียมการจัดทำหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท อีกหลักสูตรหนึ่ง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพ ให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อ โดยจะเป็นหลักสูตรที่เปิดร่วมกันกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาเพื่อความร่วมมือทางวิชาการ คาดว่าคงเปิดรับนิสิตรุ่นแรกได้ในปี 2540